

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๕๐๐.๐๔/๑๓๘



กวก. 15.2

22 ก.พ. 67

13,004

สค.

ส่ง : กวก.

รับที่ : ๘2294/67

23 ก.พ. 2567 เวลา 11.00 น.



สำนักงาน ป.ย.ป.

๕๙ อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม)

ชั้น ๔ ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต

เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินการสำคัญ  
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๐๕๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า เลขาธิการสภาพัฒนาการ  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  
ได้เสนอเรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินการสำคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ในกรณีนี้ จึงขอให้สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ป.ย.ป. พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นและข้อมูลเพื่อประกอบ  
การพิจารณาเรื่องดังกล่าว ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม  
๒๕๖๖ ได้มีมติรับทราบผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐของสำนักงาน ป.ย.ป.  
และมีมติให้สำนักงาน ป.ย.ป. ยังคงปฏิบัติหน้าที่ที่รัฐบาลมอบหมายต่อไปเป็นระยะเวลา ๑ ปี และ  
มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) และสำนักงานคณะกรรมการ  
ข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ร่วมกันพิจารณาทบทวนและปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ย.ป.  
ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งให้ประเมินความคุ้มค่าของสำนักงาน  
ป.ย.ป. ต่อไป

๒. ปัจจุบันสำนักงาน ป.ย.ป. มีภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี  
รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล ดังนี้

๒.๑ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งถือเป็นนโยบายเรือธง  
(Flagship) ของรัฐบาล เพื่อสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์ หรือ Soft Power ของประเทศเพื่อยกระดับ  
และพัฒนาความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยให้สร้างมูลค่าและสร้างรายได้  
ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์แวร์แห่งชาติและคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์แห่งชาติ  
ได้มอบหมายให้สำนักงาน ป.ย.ป. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาซอฟต์แวร์  
และทำหน้าที่เป็นสำนักงาน Thailand Creative Culture Agency (THACCA)ชั่วคราว ในระหว่างที่ยังไม่มีการ  
จัดตั้งสำนักงาน THACCA อย่างเป็นทางการ

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาซอฟต์แวร์ดังกล่าว สำนักงาน ป.ย.ป. ได้วางแผนการขับเคลื่อนนโยบายโดยเน้นการสร้างสภาวะแวดล้อม (Ecosystem) ที่เอื้อต่อการ ส่งเสริม ๑๑ อุตสาหกรรมเป้าหมาย ผ่านแผนงาน ๗ ด้าน ประกอบด้วย (๑) การจัดทำยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนระดับชาติ (๒) การจัดทำมาตรการและสิทธิประโยชน์ (๓) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และระเบียบเพื่อส่งเสริมและพัฒนาซอฟต์แวร์ (๔) การพิจารณาถ่วงดุลและกำกับติดตามการ ดำเนินโครงการ (๕) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (๖) การพัฒนาระบบและฐานข้อมูล (Database) และ (๗) การขับเคลื่อนนโยบาย ๑ ครอบครัว ๑ ทักษะซอฟต์แวร์ (One Family One Soft Power หรือ OFOS) ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนงานดังกล่าวดำเนินการโดยกลไกของคณะกรรมการ การที่คณะกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์แห่งชาติแต่งตั้ง รวมถึงคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมาย ในระยะเร่งด่วน (ปกร.)

๒.๒ การกิจการปลดล็อกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพของ ประชาชนตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการปรับบทบาทของภาครัฐจากที่เคยเป็นผู้กำกับดูแลให้เป็น ผู้สนับสนุน โดยการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อลดข้อจำกัดในการเปิดตรวจสินค้าถ่ายลำ (Transshipment) และการนำสินค้าเข้า – ออกเพื่อการแสดงสินค้าและนิทรรศการ (MICE) รวมถึงการส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศ ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายในประเด็นการกำหนดข้อจำกัดในการดำรงตำแหน่งหรือการ ประกอบอาชีพของบุคคลล้มละลายในกฎหมาย

๒.๓ การกิจการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ให้เป็นเครื่องยนต์ใหม่ในการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและต่อยอดไปถึงการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการ สร้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยการเพิ่มมูลค่าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นผ่านกีฬาพื้นเมืองและเชื่อมโยง ให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสร้างสรรค์

๒.๔ การกิจการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อยและลดความเหลื่อมล้ำ ผ่านการดำเนินโครงการมอบรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก่นจน รวมถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่ผู้ต้องขังผ่านนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ (Correctional Industrial Estate) เป็นต้น

๒.๕ การกิจในการเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำแผนปฏิบัติการบูรณาการการสร้าง ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ และขับเคลื่อนแผนดังกล่าวสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ ตามที่นายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (คณะกรรมการ ป.ย.ป.) มอบหมาย

นอกจากนี้ ยังมีภารกิจในการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นภารกิจต่อเนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่านมาของสำนักงาน ป.ย.ป. อาทิ การติดตาม ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขหรือจัดการปัญหาฝุ่นควัน และการขับเคลื่อน การพัฒนาระบบการให้บริการคนพิการแบบดิจิทัล เป็นต้น

๓. สำนักงาน ป.ย.ป. ได้ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ดำเนินการศึกษา แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ ซึ่งจากการถอดบทเรียนในต่างประเทศพบว่า หน่วยงานที่มีภารกิจในลักษณะเดียวกับสำนักงาน ป.ย.ป. หรือที่เรียกว่า “Public Policy Delivery Unit”

/ถือเป็น...

ถือเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้รัฐบาลสามารถขับเคลื่อนและบรรลุนโยบายหรือยุทธศาสตร์หลักของรัฐบาลได้ โดยเฉพาะประเทศที่มีภาครัฐขนาดใหญ่ ซึ่งมีข้อจำกัดในการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน โดย Public Policy Delivery Unit จะทำหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนการสร้างความเข้าใจต่อนโยบายของรัฐที่ตรงกัน (Alignment) และทำให้เกิดการบูรณาการทั้ง Vertical Integration คือการประสานในระดับนโยบาย และ Horizontal Integration คือการประสานในระดับปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หรือนโยบายสำคัญของประเทศให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยความสำเร็จของหน่วยงานดังกล่าว ประกอบด้วย (๑) การได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล (๒) การมีพันธกิจที่ชัดเจน (๓) การเป็นหน่วยงานต้นแบบที่มีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับภารกิจ และมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ (๔) การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และ (๕) การทบทวนผลการดำเนินการเป็นระยะ ทั้งนี้ ภายใต้โครงการศึกษาดังกล่าว NIDA จะมีการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์นำเสนอให้สำนักงาน ป.ย.ป. ในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในราชการต่อไป

๔. ปัจจุบันสำนักงาน ป.ย.ป. อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ซึ่งเป็นแผนระดับที่ ๓ เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่และอำนาจและภารกิจที่ได้รับมอบหมายข้างต้น

ในการนี้ จึงเป็นการสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นการทบทวนความจำเป็นและความเหมาะสมของสำนักงาน ป.ย.ป. และขอได้โปรดมอบหมายสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน ก.พ. เร่งรัดการพิจารณา ทบทวนและปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ย.ป. โดยนำข้อมูลภารกิจที่สำนักงาน ป.ย.ป. ได้รับมอบหมายตามนัยข้อ ๒ ตลอดจนภารกิจอื่นที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล และคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (คณะกรรมการ ป.ย.ป.) พิจารณามอบหมายในระยะต่อไป รวมถึงผลการศึกษาตามข้อ ๓ ไปประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อสำนักงาน ป.ย.ป. จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางชุตินา หาญเผชิญ)

ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทร ๐ ๒๒๘๐ ๕๗๐๒ (อัจฉราฯ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๗๑๔

Email : saraban@sto.go.th